

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		ก
สารบัญ		ข
สารบัญตาราง		ค
สารบัญภาพ		ง
กำหนดการ	เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โซน ๓ ชีทศึกษาอนาคต “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครอง ทางสังคมโดยชุมชน”	๑
บทนำ		๓
โซน ๓	ชีทศึกษาอนาคต “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม โดยชุมชน”	๘
ส่วนที่ ๑	การชี้แจงระบอบการและรายงานสถานการณ์	๘
ส่วนที่ ๒	การบอกเล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ (Leader Talk)	๑๐
ส่วนที่ ๓	ระดมความคิดหาข้อสรุป ร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็ง โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”	๑๒
	๓.๑ กระบวนการดำเนินกิจกรรม ระดมความคิดหาข้อสรุป ร่วมกำหนด ทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดย ชุมชน”	๑๒
	๓.๒ การมอบหมายหน้าที่ในการจัดการห้องย่อย	๒๓
ภาคผนวก		๓๐
ภาคผนวก ก	(ร่าง) กำหนดการเวทีกลาง	๓๐
ภาคผนวก ข	(ร่าง) สคริปต์ (Script) วิทยากร Leader Talk	๔๐
ภาคผนวก ค	(ร่าง) สคริปต์ (Script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น)	๔๙
ภาคผนวก ง	แบบบันทึก Leader Talk	๗๔
ภาคผนวก จ	แบบบันทึกบัตรคำ	๗๗
ภาคผนวก ฉ	แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผล	๘๐
ภาคผนวก ช	รายชื่อและภาพคณะทำงานห้องย่อย	๘๗

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ ๑	(ร่าง) แนวทางการนำเสนอ (Script) สำหรับวิทยากร Leader Talk	๑๑
ตารางที่ ๒	(ร่าง) แนวทางการนำเสนอ (Script) สำหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น)	๑๒
ตารางที่ ๓	ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๑.๑ ในภาวะปกติผู้นำต้องทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนจึงจะสำเร็จ	๑๔
ตารางที่ ๔	ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๑.๒ ในภาวะวิกฤติผู้นำมีการดำเนินงานอย่างไร ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน	๑๕
ตารางที่ ๕	ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน	๑๖
ตารางที่ ๖	ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ใน “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” อย่างไร	๑๘
ตารางที่ ๗	ตารางสำหรับการโหวตคำถามข้อที่ ๔ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร	๑๙
ตารางที่ ๘	ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๑ ผู้นำทำอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนจึงจะสำเร็จ	๒๐
ตารางที่ ๙	ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน	๒๐
ตารางที่ ๑๐	ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ใน “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” อย่างไร	๒๑
ตารางที่ ๑๑	ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของคำถามข้อที่ ๔ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร	๒๒

สารบัญญภาพ

		หน้า
แผนภาพที่ ๑	กระบวนการกิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความเข้มแข็ง โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”	๗
แผนภาพที่ ๒	ภาพรวมกระบวนการกิจกรรมร่วมกำหนดทิศทาง “การเสริมความ เข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”	๙
แผนภาพที่ ๓	บัตรคำข้อที่ ๑ ผู้นำทำอะไรในการร่วมขับเคลื่อนการเสริมความ เข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนจึงจะสำเร็จ	๑๔
แผนภาพที่ ๔	บัตรคำข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้นำใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจำเป็นที่สุด ใน การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน	๑๖
แผนภาพที่ ๕	บัตรคำข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ใน “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน” อย่างไร	๑๗
แผนภาพที่ ๖	บัตรคำข้อที่ ๔ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการเสริม ความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร	๑๙
แผนภาพที่ ๗	แผนผังห้อง โชน ๓ “การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทาง สังคมโดยชุมชน”	๒๒